

## คำนำ

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาจัดให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีระบบ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินได้ต่อไป

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินการนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่ประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักปฏิบัติงาน PDCA เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามลัทธิธรรมาภิบาลต่อไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา	2
โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	2
โครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา	2
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา	3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	3
เป้าประสงค์ของงานประกันคุณภาพ	4
มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา	5
แผนยุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพ	7
การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9
ปฏิทินการปฏิบัติงาน	
-ปฏิทินการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	11
-ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ	12
-ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	18
รายละเอียดโครงการ	21
แบบประเมินการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพ	24

แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนศรีตรระกูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

## ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพโดยอาศัยแนวคิดมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของการพัฒนา การกระจายอำนาจทางการศึกษา การบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ และการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปอย่างครบวงจร โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้น เพื่อดำเนินงานวางแผนและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

## โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ได้กำหนดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้ดังนี้

- 1.การควบคุมคุณภาพการศึกษา
- 2.การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
- 3.การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

## โครงสร้างการบริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้

## ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ได้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยยึดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยการทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 8 ประการ ได้แก่

- 1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- 2.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- 3.การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
- 4.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

### วิสัยทัศน์ของงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

“โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ชุมชน”

### พันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับโดยเท่าเทียมกัน มีทักษะในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### เป้าประสงค์ของงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ปีการศึกษา 2559 – 2560

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2559

วัน เดือน ปี	งานที่ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2561	- เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561	- จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 เมษายน 2561	- ประชุมวางแผนการทำงาน	คณะครูทุกคน
1 - 15 พฤษภาคม 2561	- แต่งตั้งคณะกรรมการ	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 – 30 มิถุนายน 2561	- จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	คณะครูทุกคนและชุมชน
1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2561	- จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561	- วางแผนและจัดระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพการศึกษา	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2561 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561	- การดำเนินการในระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพการศึกษา	คณะครูทุกคน
3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2561	- การนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนงาน	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น
1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2561 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561	- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม นายจำลอง อบอู่่น



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 กลยุทธ์ของ สพม.28 ข้อที่.....

กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 8, 14

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

(/ ) โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ( ) โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์

สาระสำคัญ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หลักฐานแหล่งพิสูจน์	เงื่อนไขความสำเร็จ
<p>จุดมุ่งหมาย(Goal)</p> <p>1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยั่งยืน</p> <p>2. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยตระหนักรับรู้เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นระบบ</p>	<p>- สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด</p> <p>- บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก</p> <p>- ผลการประเมินระบบงานประกันเป็นไปตามเกณฑ์</p>	<p>แหล่งข้อมูล</p> <p>- คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน</p> <p>- แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา</p> <p>- สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา</p> <p>- ภาพการจัดกิจกรรม</p>	<p>- ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน</p> <p>- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose)</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน</p>	<p>- ร้อยละ90ของครูบุคลากรนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>วิธีการประเมิน</p> <p>1. สังเกต</p>	<p>- โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง มีการดำเนินการ</p>

<p>สถานศึกษาให้เข้มแข็งมี ประสิทธิภาพและดำเนินการ อย่างยั่งยืน</p>	<p>เกี่ยวข้องมีความรู้ความ เข้าใจในแนวทางระบบ การประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา</p>	<p>2. ประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือ 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถามความพึง พอใจ งบประมาณ (ระบุที่มา) - งบประมาณ7,000 บาท เงินอุดหนุน</p>	<p>อย่างยั่งยืน - ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ ต่องานประกันคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนศรีตรังกุลวิทยา</p>
<p>สาระสำคัญ</p>	<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>หลักฐานแหล่งพิสูจน์</p>	<p>เงื่อนไขความสำเร็จ</p>
		<p>ระยะเวลาดำเนินการ 1ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 ผู้รับผิดชอบ - งานประกันคุณภาพ</p>	
<p>ผลผลิต/ผลงาน(Output) - ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมี ประสิทธิภาพและดำเนินการ อย่างยั่งยืน</p>	<p>- ผลการประเมิน มาตรฐานการศึกษาแต่ และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก</p>		<p>1. โรงเรียนระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและ ดำเนินการอย่างยั่งยืน</p>
<p>กิจกรรม(Activities) 1. ประชุมคณะครูและบุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนและ แนวทางระบบการประกันของ สถานศึกษา</p>	<p>2. ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 เข้าร่วมประชุม รับทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานการศึกษาและ การกำหนดค่าเป้าหมาย ของมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ของสถานศึกษาและ แนวทางระบบการ</p>		<p>1. คณะครูและบุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการศึกษาและการ กำหนดค่าเป้าหมายของ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนของสถานศึกษา และแนวทางระบบการป้องกัน ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น</p>

	ประกันของสถานศึกษา		
<p>ปัจจัย(Input)</p> <p>1. จัดทำเอกสารคู่มือมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>2. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม</p>	<p>1. คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจำนวน 200เล่ม เล่มละ 10บาท</p>	<p>1. เอกสารต้นฉบับคู่มือมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกิจกรรม</p>	<p>1. งบประมาณเพียงพอและได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. งบประมาณสามารถใช้จ่ายทุกรายการ</p> <p>3. คณะทำงานที่มีประสิทธิภาพ</p>